



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052
REGISTRATION No. 0107537002052



นโยบายการจัดการและการดำเนินการทางภาษี

ของ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

หลักการ

บริษัทฯ มีนโยบายด้านภาษีในการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษี โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายภาษีของบริษัทฯ

นโยบายภาษีของบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ไม่หลีกเลี่ยงภาษี และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ โดยดำเนินการดังนี้

1. ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
3. ให้นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและต้องบริหารจัดการการจ่ายเงิน หรือขอคืน ภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
4. ให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีสำหรับโครงการลงทุน หรือเมื่อมีธุรกรรมใหม่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีอากรของบริษัท
5. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีและในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งจัดให้มีพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายภาษีอากร แก่ผู้รับผิดชอบดังกล่าว
6. พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
7. ศึกษาข้อกำหนดในการปฏิบัติการในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวกับการแก้ไข และป้องกันปัญหาทางภาษีอากร เพื่อให้การเสียภาษีอากร และการปฏิบัติการทางภาษีอากร เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052
REGISTRATION No. 0107537002052



การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีและในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการต้องดำเนินการ โดยผู้รับผิดชอบด้านภาษีเท่านั้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งหนึ่งในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ ความเสี่ยงด้านภาษี โดยระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน พร้อมทั้งออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงาน บริษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่คิดไปจากระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดจรรยาบรรณ” อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานต้องปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ” อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านภาษีอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเน้นย้ำให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว